

# การประชุมสุดยอดวัคซีนโลกครั้งปฐมฤกษ์เน้น ย้ำความก้าวหน้าในการให้วัคซีนเด็กทุกคน

อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-23 เม.ย.-พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

- ผู้นำจากทั่วโลกร่วมมือกันช่วยให้เด็กทุกคนเริ่มต้นชีวิตด้วยสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

ผู้นำระดับโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและการพัฒนา ผู้ให้วัคซีน ดารานักแสดง ผู้ใจบุญ และผู้นำทางธุรกิจกว่า 300 ชีวิต จะมารวมตัวกันในวันพรุ่งนี้ที่อาบูดาบี ในการประชุมสุดยอดวัคซีนโลกครั้งปฐมฤกษ์ เพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของวัคซีนและการให้ภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เริ่มต้นชีวิตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง แม้การให้วัคซีนจะมีความก้าวหน้าไปมาก แต่ทุกๆ 20 วินาทีก็ยังมีเด็ก 1 คนต้องเสียชีวิตจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน อาทิ โรคปอดบวม โรคติดเชื้อไวรัสโรต้า โรคหัด และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นต้น

รับชมสื่อมัลติมีเดียเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่

<http://www.multivu.com/mnr/61396-bill-and-melinda-gates-foundation-first-global-vaccine-summit>

(ภาพ: <http://photos.prnewswire.com/prnh/20130423/MM98420> )

การประชุมนี้เน้นเรื่องพลังของวัคซีน และจัดขึ้นระหว่างสัปดาห์การสร้างภูมิคุ้มกันโลก (วันที่ 24-30 เมษายน) เพื่อเดินทางผลักดัน “ทศวรรษแห่งวัคซีน” ซึ่งเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีนที่จำเป็น และการกำจัดโรคโปลิโอให้หมดสิ้นไปก็เป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่ง

บิล เกตส์ ประธานร่วมของมูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์ จะกล่าวสุนทรพจน์เพื่อฉลองให้กับความก้าวหน้าของการให้วัคซีนและเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล ชุมชน พันธมิตร และประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องนี้ ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการกล่าวสุนทรพจน์ได้ทางเว็บไซต์ [www.globalvaccinesummit.org](http://www.globalvaccinesummit.org)

“วัคซีนสามารถรักษาชีวิตและปกป้องเด็กๆได้ชั่วชีวิต” บิล เกตส์ ประธานร่วมของมูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์ กล่าว “การลงทุนพัฒนาระบบให้ภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งขึ้นสามารถปกป้องเราจากโรคโปลิโอและช่วยให้เราเข้าถึงแม่และเด็กที่จำเป็นต้องรับบริการสุขภาพอื่นๆ”

เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว เกือบ 200 ประเทศทั่วโลกได้ร่วมกันรับรองแผนปฏิบัติการวัคซีนโลก เพื่อพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีราคาถูกลง รวมถึงกระจายวัคซีนเหล่านี้ผ่านระบบให้ภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งกว่าเดิม หากเราประสบความสำเร็จ เราจะรักษาชีวิตเด็กๆได้กว่า 20 ล้านคน และป้องกันการเจ็บป่วยในเด็กได้เกือบ 1 พันล้านคนภายในปี 2563 ซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนการรักษาพยาบาลได้เกือบ 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ และช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า 8 แสนล้านดอลลาร์ เนื่องจากเด็กที่ได้รับวัคซีนจะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่า สุขภาพดีกว่า และสร้างผลผลิตต่างๆได้มากกว่า

“การประชุมสุดยอดวัคซีนโลกเป็นการรวมตัวครั้งประวัติศาสตร์ของบรรดาผู้นำและนักพัฒนานวัตกรรมระดับโลก การร่วมมือกันของคนกลุ่มนี้ส่งผลกระทบเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญ โดยทำให้มั่นใจว่าสังคมโลกจะสมบูรณ์แข็งแรง ภายใต้การนำของซีด คาลิฟา บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน ประธานาธิบดีแห่งรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองนครอาบูดาบี เราจะตั้งใจสนับสนุนการส่งมอบวัคซีนช่วยชีวิตให้แก่เด็กๆทั่วโลก” มกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน แห่งอาบูดาบี กล่าว

“การให้ภูมิคุ้มกันเป็นวิธีหนึ่งที่มีค่าที่สุดในการป้องกันโรคและรักษาชีวิตของเด็กๆ” บัน คี มุน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) กล่าว “ความสำเร็จทั่วโลกในการต่อสู้กับโรคโปลิโอแสดงให้เห็นว่าเรามาได้ไกลแค่ไหน ต้องขอขอบคุณบรรดาพันธมิตรทั่วโลกที่ทำให้เราก้าวหน้าไปมาก วันนี้ เรามีโอกาสที่จะกำจัดโรคโปลิโอให้หมดสิ้นไปตลอดกาล”

การประชุมสุดยอดวัคซีนโลกเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของมกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยาน แห่งอาบูดาบี ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นายบัน คี มุน เลขาธิการยูเอ็น และ บิล เกตส์ ประธานร่วมของมูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบรรดารัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสุขภาพ องค์กรเอ็นจีโอ

ระหว่างประเทศ และผู้บริจาคจากทั่วโลก ผู้เข้าร่วมการประชุมจะพูดคุยกันว่าทั่วโลกจะทำอะไรเพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนจะได้รับวัคซีน ไร้เดียงสาด้วยการกำจัดโรคโปลิโอเป็นอย่างไร รวมถึงโอกาสที่เกิดจากวัคซีนใหม่และการส่งมอบวัคซีนใหม่ๆ ท่านสามารถรับชมวาระการประชุมทั้งหมดได้ที่ <http://globalvaccinesummit.org/>

พันธมิตรที่ช่วยจัดการประชุมสุดยอดวัคซีนโลกประกอบด้วย ยูนิเซฟ องค์การอนามัยโลก โครงการกำจัดโรคโปลิโอโลก พันธมิตรวัคซีนและการให้ภูมิคุ้มกันโลก และมูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์

การประสานงานระหว่างสหรัฐอเมริกาธิบดีกับมูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์

เมื่อเดือนมกราคม 2554 มกุฎราชกุมาร โมฮัมเหม็ด บิน ซาเยด อัล นาห์ยัน แห่งอาบูดาบี ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และบิล เกตส์ ประธานร่วมของมูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์ ได้มอบเงินช่วยเหลือท่านละ 50 ล้านดอลลาร์ รวมเป็นเงิน 100 ล้านดอลลาร์ สำหรับซื้อและดำเนินการส่งมอบวัคซีนที่จำเป็นเพื่อช่วยชีวิตเด็กๆในอัฟกานิสถานและปากีสถาน และป้องกันโรคตลอดชีวิต ความร่วมมือครั้งนี้ทำให้เด็กๆราว 5 ล้านคนในอัฟกานิสถานได้รับวัคซีนป้องกัน 6 โรคที่มีอันตรายถึงชีวิต และจะช่วยให้เจ้าหน้าที่จากองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟสามารถให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กๆราว 35 ล้านคนในอัฟกานิสถานและปากีสถานได้

เกี่ยวกับยูเอ็นและวัคซีน

ปัจจุบันการให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคเข้าถึงเด็ก 80% ของทั้งหมดทั่วโลก และช่วยชีวิตเด็กได้ถึง 2.5 ล้านคนต่อปี ถึงกระนั้นในแต่ละปีก็ยังมีเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนถึง 23 ล้านคน โดยส่วนมากอยู่ในชุมชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสที่สุด เพื่อเข้าถึงเด็กๆที่ไม่ได้รับวัคซีน ทางองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) และพันธมิตรจึงให้การสนับสนุนด้านการจัดหาและแจกจ่ายวัคซีน การพัฒนาระบบสุขภาพในท้องถิ่น ช่วยหาเงินสนับสนุนการให้วัคซีนอย่างยั่งยืน ตลอดจนอุทิศตนเพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงวัคซีนที่จำเป็นและการช่วยชีวิตด้วยวิธีอื่นๆ

มูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์

มูลนิธิบิล แอนด์ เมลินดา เกตส์ มีความเชื่อว่าทุกชีวิตมีค่าเท่าเทียมกัน ทางมูลนิธิจึงปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้ทุกคนมี

สุขภาพแข็งแรงและมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ในประเทศกำลังพัฒนา ทางมูลนิธิเน้นเรื่องการพัฒนาสุขภาพอนามัยและให้โอกาสประชาชนยกระดับตนเองให้พ้นจากความยากจนและความอดอยาก ส่วนในสหรัฐอเมริกา มูลนิธิพยายามช่วยให้ประชากรทุกคนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ได้มีโอกาสประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษาและการใช้ชีวิต ทั้งนี้ มูลนิธิตั้งอยู่ในเมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน และบริหารงานโดยเจฟฟ์ ไรเคส ประธาน และวิลเลียม เอช เกตส์ ซีเนียร์ ประธานร่วม ภายใต้การนำของบิลและเมลินดา เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์

ชมภาพถ่ายและวิดีโอความคมชัดสูงได้ที่ [www.thenewsmarket.com/gatesfoundation](http://www.thenewsmarket.com/gatesfoundation)